

(สำเนา)

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง และทุนรัฐบาล
ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนสนับสนุนความต้องการของส่วนราชการในภูมิภาค (Area-based) ประจำปี 2565
(ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจบก่อนไปศึกษา)

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขัน
เพื่อรับทุนสนับสนุนความต้องการของส่วนราชการในภูมิภาค (Area-based) ประจำปี 2565 (ทุนบุคคลทั่วไป
ระดับปริญญา : บรรจบก่อนไปศึกษา) และประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคล
เพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง และทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ
ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน
สนับสนุนความต้องการของส่วนราชการในภูมิภาค (Area-based) ประจำปี 2565 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา :
บรรจบก่อนไปศึกษา) ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกฯ ได้ประมวลผลการประเมิน
ความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนดังกล่าว ดังต่อไปนี้

หน่วยที่ 0180401

ภาคเหนือ

ตำแหน่งที่จะบรรจุ นักวิชาการพาณิชย์

ยุทธศาสตร์/กลุ่มสาขาที่จะให้ไปศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน กลุ่มสาขาวิชากลุ่ม 4 การแพทย์/สาธารณสุข/วิทยาศาสตร์สุขภาพ/เศรษฐกิจ/การเงิน/การคลัง/เกษตรศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์/การขนส่ง/โลจิสติกส์/การท่องเที่ยว และที่เกี่ยวข้อง

ระดับปริญญาโท ณ ประเทศที่ ก.พ. กำหนด กรณีประสงค์จะไปศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จะต้องเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ใน Top 20 ของสถาบันการจัดอันดับการศึกษาที่ได้รับการยอมรับและมีมาตรฐานเป็นสากล ทั้งนี้ กรณีประเทศที่จะไปศึกษานอกเหนือจากที่กำหนด จะต้องเป็นประเทศที่สถาบันการศึกษามีความโดดเด่นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น (รายละเอียดกรอบประเทศ และสาขาวิชาที่ ก.พ. กำหนด ตามเอกสารแนบท้าย 4 และ 5) ผู้ได้รับทุนจะต้องจัดทำรายละเอียดสาขาวิชา และประเทศที่จะไปศึกษา ที่ผ่านความเห็นชอบจากส่วนราชการต้นสังกัดให้สำนักงาน ก.พ. พิจารณาก่อนเดินทางไปศึกษา

จำนวน 1 ทุน

-ไม่มีผู้มีสิทธิได้รับทุน-

ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565

(ลงชื่อ)

นนทิกกร กาญจนะจิตตรา

(นายนนทิกกร กาญจนะจิตตรา)

ประธานกรรมการ

สำเนาถูกต้อง



(นายองอาจ สีนอภา)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ